

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XMCP-TTPC

Cẩm Phả, ngày tháng 01 năm 2024

V/v: Báo giá dịch vụ tư vấn thường xuyên  
năm 2024

Kính gửi: .....

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả (Sau đây gọi tắt là "XMCP") là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) được thành lập năm 2008. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và dây chuyền công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay được cung cấp bởi các Tập đoàn công nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất xi măng như: ABB (Thụy Sĩ), Kawasaki (Nhật Bản), FAM (Đức), H&B (Đức), Loesche (Đức)...Xi măng Cẩm Phả đã sớm khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Xi măng Cẩm Phả tự hào là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu Clinker và Xi măng khối lượng lớn ra thị trường nước ngoài.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cần tìm Văn phòng luật sư, Công ty Luật để cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên với một số yêu cầu cụ thể như sau:

### I. PHẠM VI TƯ VẤN:

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động của XMCP hoặc giữa XMCP với các đơn vị phụ thuộc của XMCP hoặc trong các quan hệ mà XMCP là một bên tham gia:

#### 1. Liên quan đến quan hệ Hợp đồng kinh tế, thương mại:

Tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, soạn thảo, nhận xét, sửa đổi hoặc nêu ý kiến pháp lý về các hợp đồng kinh tế, các giao dịch giữa XMCP và đối tác của XMCP;

Tham gia họp, đàm phán thương lượng trực tiếp với khách hàng, đối tác của XMCP theo yêu cầu của XMCP.

#### 2. Liên quan đến quan hệ hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Tham vấn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ hành chính, pháp lý giữa XMCP và các cơ quan hữu quan có thẩm quyền;

Tư vấn, soạn thảo, thư, tài liệu cần thiết gửi cho cơ quan hữu quan hoặc đại diện/phối hợp với XMCP tham làm việc với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vụ việc.

#### 3. Liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động:

Xem xét, sửa đổi, soạn thảo và nêu ý kiến pháp lý về hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các văn bản khác liên quan đến quan hệ lao động của XMCP;

Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh với người lao động, giao kết, thực hiện hợp đồng, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động... trong giai đoạn tiền tố tụng hoặc trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan chuyên môn giải quyết tranh chấp lao động có thẩm quyền.

#### **4. Liên quan đến quản lý tổ chức nội bộ:**

Tư vấn về việc kiểm tra, soạn thảo các quy chế, cơ cấu tổ chức nội bộ, hoạt động kinh doanh cho XMCP để đảm bảo tuân theo quy định pháp luật;

Tư vấn việc giải quyết những vấn đề phát sinh của các phòng nghiệp vụ, ban, bộ phận trực thuộc của XMCP.

#### **5. Liên quan đến quản lý công nợ và quản lý rủi ro:**

Tư vấn về việc kiểm tra, xem xét các rủi ro có thể phát sinh khi giao kết, thực hiện hợp đồng với các đối tác, trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh của XMCP;

Kiểm tra, tư vấn cho XMCP quản lý công nợ, xử lý các trường hợp nợ xấu, nghiên cứu hồ sơ, thay mặt XMCP gửi Thư nhắc nợ cho các Bên nợ, tham gia cuộc họp với Bên nợ và cơ quan hữu quan theo yêu cầu của XMCP và các công việc khác để thu hồi nợ cho XMCP trong giai đoạn tiền tố tụng theo kế hoạch được thống nhất bởi Các Bên (trừ trường hợp đặc biệt, khẩn cấp).

#### **6. Liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính:**

Tư vấn các vấn đề phát sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, tài chính trong hoạt động của XMCP.

#### **7. Tư vấn pháp lý các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính:**

Xin giấy phép, chấp thuận của cơ quan nhà nước bao gồm không giới hạn các thủ tục thành lập, doanh nghiệp, chi nhánh, cơ sở kinh doanh, công ty con, tổ chức lại doanh nghiệp, đăng ký sản phẩm, huy động vốn....

### **II. PHÍ TƯ VẤN:**

Tổng số giờ tư vấn XMCP dự kiến sử dụng trong năm 2024 là 90 giờ. Vì vậy vui lòng gửi bản chào giá cho chúng tôi theo mức phí tính theo giờ (cùng các điều khoản kèm theo, nếu có).

### **III. HỒ SƠ NĂNG LỰC:**

Bản giới thiệu về quý Công ty, Giấy đăng ký hoạt động còn hiệu lực; Bản chào dự thảo Hợp đồng dịch vụ; Danh sách luật sư dự kiến thực hiện dịch vụ, Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư còn hiệu lực (nếu có).

Chúng tôi rất mong nhận được Bản chào dịch vụ của Quý công ty và hồ sơ năng lực kèm qua email theo **trước ngày 29/02/2024**.

Thông tin email nhận Hồ sơ chào giá: **hungdx6@viettel.com.vn**

Trân trọng cảm ơn và mong hợp tác.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC. Nhungnt11.

**CÔNG TY CP XI MĂNG CẨM PHẢ**



**Hoàng Quang Thoa**